



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Gặp mặt đoàn công tác Trường Sa số 10 năm 2012



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 12/5, đoàn công tác Trường Sa số 10 năm 2012 tổ chức buổi gặp mặt. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể

cùng các thành viên đoàn công tác Trường Sa số 10 năm 2012.

Năm 2012, đoàn công tác Trường Sa số 10 do đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm trưởng đoàn ra thăm và làm việc tại Trường Sa, trong đó đoàn đại biểu Thái Bình với 23 thành viên do đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh

ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Chuyến đi diễn ra từ ngày 2 - 12/5/2012 đã thể hiện tinh cảm nồng ấm của đoàn công tác nói chung, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nói riêng với quân và dân Trường Sa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ Trường Sa. Chuyến đi diễn ra từ ngày 2 - 12/5/2012 đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những trải

những kỷ niệm, cảm xúc trong chuyến đi; nghe thông tin nhanh về tình hình biển, đảo hiện nay; cùng nhau trao đổi, chia sẻ về ý nghĩa chuyến đi cũng như tình cảm đối với quân và dân Trường Sa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ Trường Sa. Chuyến đi diễn ra từ ngày 2 - 12/5/2012 đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những trải

(Xem tiếp trang 4)

MAI THƯ

TỈNH ĐOÀN

Kiểm tra hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn nhận ủy thác cho vay

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức kiểm tra hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn nhận ủy thác cho vay; việc thành lập, kết nạp thành viên, quy chế hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; công tác phối hợp của các cấp bộ đoàn với Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác cho vay, xử lý, thu hồi nợ và đánh giá

Cuộc kiểm tra tập trung vào các nội dung: việc quản lý các nguồn

vốn ủy thác qua tổ chức đoàn; các công đoạn trong quy trình cho vay; việc thành lập, kết nạp thành viên, quy chế hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; công tác phối hợp của các cấp bộ đoàn với Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác cho vay, xử lý, thu hồi nợ và đánh giá

(Xem tiếp trang 4)

PHƯƠNG CHI

500 đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ dòng sông quê hương

(Xem tin trang 4)



Vớt bèo bống, khơi thông dòng chảy sông Kiến Giang đoạn qua địa phận phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình.

Tăng cường quản lý tài nguyên cát

(nhandan.com.vn) Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu tài nguyên cát; thực hiện nghiêm chủ trương không xuất khẩu khoáng sản thô (bao gồm cả cát); chỉ xuất khẩu các loại sản phẩm đã qua chế biến sâu, có giá trị.

Đối với sản phẩm cát trắng si-líc, cát vàng làm khuôn đúc đã qua sơ chế, nhưng đã ký hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài trước ngày 15/9/2017, phù hợp với các quy định của pháp luật về xuất khẩu hiện hành được tiếp tục xuất khẩu.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi có doanh nghiệp xuất khẩu cát trắng si-líc, cát vàng làm khuôn đúc với các đối tác nước ngoài) tổ chức kiểm tra thực tế và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác các hợp đồng đã ký

(Xem tiếp trang 4)

Tạo điều kiện cho hợp tác xã nông nghiệp phát triển

(nhandan.com.vn) Cả nước hiện có hơn 20.000 HTX, là thành viên của Liên minh HTX Việt Nam, trong đó có hơn 50% là các HTXNN. Tuy đông về số lượng nhưng quy mô các HTXNN còn nhỏ, nhiều HTX chỉ làm được một vài dịch vụ hỗ trợ cho kinh tế hộ nên hiệu quả hoạt động rất thấp, lợi ích kinh tế mang lại cho thành viên chưa cao.

Do vậy, để phát huy hiệu quả hoạt động của các HTXNN cần tạo điều kiện để phát triển HTXNN theo hướng phát huy lợi thế của các địa phương, vùng miền, tìm ra được những cây, con đặc sản của các vùng miền có khả năng cho ra các sản phẩm khác biệt, có chất lượng cao, với giá cả hợp lý được thị trường chấp nhận. Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, các HTXNN phải tiếp cận và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và dịch vụ. Muốn phát triển bền vững, các HTXNN phải lo được đầu ra ổn định cho sản phẩm thông qua việc hình thành và phát triển các chuỗi giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp. Nếu là mô hình HTX DVNN, thì phải làm tổng hợp từ dịch vụ cho sản xuất, đến dịch vụ đời sống, sinh hoạt cho người dân trong vùng và mở thêm ngành nghề phụ để giải quyết lao động dư thừa và nâng nhân cho các thành viên. Xây dựng HTXNN theo hướng chuyên canh,

(Xem tiếp trang 4)

VŨ THƯ Tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đạt trên 90%

Nhằm bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, các địa phương trên địa bàn huyện Vũ Thư đồng loạt triển khai công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh vụ xuân hè cho đàn gia súc, gia cầm.

Trong đợt này, huyện thực hiện tiêm vắc-xin phòng 4 bệnh đỏ cho đàn lợn; lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, lợn nái, dục giống; tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò; phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo. Huyện kịp thời chuyển trên 46.600 liều vắc-xin phòng dịch tả lợn, 15.825 liều vắc-xin phòng bệnh tụ máu, 25.100 liều vắc-xin phó thương hàn, 19.825 liều vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng, 5.900 liều vắc-xin phòng bệnh dại, tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tiêm phòng. Ngoài đợt tiêm đại trà từ ngày 20/3 đến ngày 15/4, các địa phương huy động cán bộ thú y tiến hành tiêm vắc-xin bổ sung hàng tháng cho đàn vật nuôi. UBND huyện hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc-xin với định mức 2.000 đồng/lần/con lợn nái, dục giống và 4.000 đồng/lần/con trâu, bò.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai và số lượng đàn gia súc, gia cầm giảm khoảng 20% so với năm ngoái nên công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh vụ xuân hè cho đàn vật nuôi năm nay diễn ra nhanh, thuận lợi hơn. Kết quả, có trên 90% tổng đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng đã được tiêm vắc-xin, góp phần phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn đàn vật nuôi.

QUYNH LIU

Hướng dẫn học sinh phòng, chống bệnh mùa hè

Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội thành phố Thái Bình vừa tổ chức chương trình hướng dẫn phòng, chống bệnh mùa hè và rửa tay bằng xà phòng làm điểm tại Liên đội Trường Tiểu học Phú Xuân.

Tại chương trình, 500 học sinh và các thầy cô giáo đã được tuyên truyền để thực hiện tốt các hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, hướng dẫn cho các em có ý thức và hiểu biết để phát hiện bệnh thường gặp trong mùa hè. Các cán bộ y tế cũng tuyên truyền về tác hại của bàn tay không sạch, lợi ích của rửa tay với xà phòng, các thời điểm rửa tay, rửa tay đúng cách; hướng dẫn và thực hành quy trình rửa tay bằng xà phòng, làm sạch vật dụng, đồ chơi bằng xà phòng.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội thành phố Thái Bình đã tặng 100 bánh xà phòng cho Liên đội Trường Tiểu học Phú Xuân.

PHƯƠNG ANH

Giải bơi phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em



Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hưng Hà phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vừa tổ chức giải bơi phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em tại các trường tiểu học trong huyện.

Tham gia giải có 182 học sinh được lựa chọn từ các trường tiểu học trong huyện. Tại buổi khai mạc, hàng trăm cổ động viên là giáo viên và phụ huynh học sinh đã đến cổ vũ làm sôi động không khí khán đài. Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải tập thể và giải cá nhân.

Thông qua giải nhằm giúp học sinh trên địa bàn huyện nâng cao kỹ năng bơi, kỹ thuật bơi, phương pháp cứu người khi bị đuối nước. Qua đó giúp các em nắm vững kiến thức phòng, chống tai nạn đuối nước để có thể tự bảo vệ mình, góp phần hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

NGUYỄN CƯỜNG

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

(Xem trang 3)



HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

(Xem trang 2)